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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๕ นาฬกิา  
 
  (นางอมุาสวี  สอาดเอี่ยม ทาํหนาที่ประธานในที่ประชุม) 
  ประธาน  :  เมื่อครบองคประชุมแลว ดิฉันขอเปดการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
และแผนการบรหิารราชการ ในวนันี้ไดเชญิที่ปรึกษาทุกทานมารวมรับทราบเรื่องคาํชี้แจงกรอบ 
การประเมนิผลของขาราชการที่ดํารงตาํแหนงที่ปรึกษา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๑ วามีความคดิเห็น 
เปนประการใด เพราะวาบายวันนี้จะไดเสนอ อ.ก.ร. ประเมินฯ เพื่อพจิารณา ซึง่จะเสนอในเรื่องกรอบกอน 
อ.ก.ร. ประเมนิฯ เสร็จแลว เมื่อ อ.ก.ร. ประเมินฯ เห็นชอบ หรือไมเหน็ชอบเปนประการใด แตละสํานักงาน
จะไดมาทาํรายละเอียด มาเจรจากันกับผูทําขอตกลง แลวจะเขา อ.ก.ร. ประเมนิฯ อีกครั้งหนึ่ง แลวก็จะเขา 
ก.ร. ในเดือนกมุภาพนัธ หลังจากนั้นก็จะมกีารลงนามในขอตกลง ฉะนัน้บายวนันี้ของ อ.ก.ร. ประเมินฯ  
ก็จะเปนกรอบครั้งแรก ซ่ึงทีม่าก็จะเกิดจาก อ.ก.ร. ประเมินฯ ให ๒ สํานักงานตั้งกรรมการทาํกรอบตัวชี้วัด
เอง โดยมีที่ปรึกษา มีทานรองเลขาธกิาร ก.พ.ร. มารวมเปนกรรมการ ซึ่งทานประธานมีชัยก็ไดต้ังกรรมการ
ประกอบดวย ทางรองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร และรองเลขาธิการวุฒิสภา และสํานักนโยบาย 
และแผนของสาํนักงานเลขาธิการวฒุิสภา กลุมงานนโยบายและแผนของสภาผูแทนราษฎร  
โดยมีสํานักงานเลขานุการ ก.ร. เปนกรรมการ กรรมการกพ็ิจารณาเสร็จแลวก็เขาคณะกรรมการ 
นโยบายและแผนฯ ในวนัอังคาร ในเรื่องของกรอบตัวชี้วดัของสํานักตาง ๆ แลวเมื่อวานนีก้็เปนกรอบตัวชี้วัด 
ของที่ปรึกษาแตขาดองคประกอบคือวาทีป่รึกษาทุกทานยงัไมไดทราบใชไหม ทานบอกวาใหที่ปรึกษา 
ทุกทานรับทราบตัวชี้วัดพรอมกัน ถามีความคิดเหน็ประการใดก็จะไดเอาไปเสนอ อ.ก.ร. ประเมนิฯ  
ในชวงบายนี ้เร่ิมแรกกรอบตัวชี้วัดก็ดูเอกสารในเลมนี้ ตรงที่มา Index ๓ ก็จะมีการวดัเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพ ซึง่เปนการวัดเหมือนป ๒๕๕๐ จะเปลี่ยนน้ําหนกัรอยละ ป ๒๕๕๐ น้าํหนักเชงิปริมาณ 
รอยละ ๖๐ และเชิงคุณภาพรอยละ ๔๐ แตป ๒๕๕๑ ก็จะเปลี่ยนเปนเชิงปริมาณรอยละ ๕๐  
และเชิงคุณภาพรอยละ ๕๐ เพื่อใหน้าํหนกัของปริมาณและคุณภาพเทากนั และการวัดของป ๒๕๕๐  
ก็มี ๕ ภารกิจ รวมเปนบทบาทหลกัขององคกร ๓ เร่ือง และตามคํารับรอง ๑ เร่ือง และเรื่องอื่น ๆ ตามที่
ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง รวม ๕ เร่ือง แตปใหมนีท้านรองฯ พรพิมล เสนอวาควรจะวัดภารกิจตาม
ยุทธศาสตรดวย เพราะฉะนัน้ก็เลยไปลดบทบาทหลกัขององคกรจาก ๓ เร่ือง เหลือ ๒ เร่ือง และก ็
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ตามคํารับรอง ๑ เร่ือง ตามยทุธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง ตามโครงการกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย  
๑ เร่ือง ก็คือ ๕ เร่ืองเทาเดมินะคะ นัน่คอืหนาที ่๑ ทานที่ปรึกษามีอะไรไหมคะ หนาที่ ๒ คือการดําเนินงาน
อาจจะเปนงานทีท่ําตอเนื่องมาจากป ๒๕๕๐ ก็ได และงานยงัไมแลวเสร็จ หรือจะเปนงานในป ๒๕๕๑  
ที่ทาํใหมก็ได เพื่อใหโอกาสวางานบางชิน้อาจจะไมเสร็จในปเดียวคะ แลวก็เปนงานทีบ่รรยายใน  
Job description หรืองานที่เปนตามภารกจิที่เปนบทบาทหลกัขององคกร แลวงานนั้นตองไดรับ 
ความเห็นชอบหรือไดรับมอบหมายจากเลขาธิการ คืองานบางทีอาจจะไดรับมอบหมายจากทานประธาน 
แตวาเมื่อเราจะเอามาเสนอ เราก็ตองเสนอใหทานเลขาฯ เห็นชอบวา เราไดรับมอบหมายจากประธาน 
ก็มาใหทานเลขาฯ เห็นชอบในขอที่ ๒ นะคะ ขอที่ ๓ ก็ตองมีคํารับรองของผูดําเนินการและหลักฐาน 
ที่เสดงวางานนั้นมกีารปฏิบัติจริง ขอที่ ๔ ผลงานนัน้จะตองสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
ขององคกร ขอที่ ๕ การเสนอผลงานก็ตองมีการรวบรวมขอมูล ทบทวน ศึกษา วิเคราะห วางกรอบ 
การทาํงาน ข้ันตอนการทาํงาน และมีการจัดทํารายงานพรอมขอมูล ประกอบดวยหลักฐานการดําเนินงาน 
นี่คือเกณฑ ๕ ขอ และก็มีเกณฑการใหคะแนนเชงิปริมาณ คือ ๑ คะแนน จะไดเมื่อไดเสนอผลงานที่เปน
บทบาทหลกัขององคกร ๑ เร่ือง ๒ คะแนน ก็บทบาทหลักขององคกร ๒ เร่ือง ๓ คะแนน ก็บทบาทหลกั 
ขององคกร ๒ เร่ือง เพราะมนัไดมาจาก ๒ คะแนนแลวใชไหมคะ แลวก็เพิ่มภารกิจทีท่ําตามคํารับรอง 
หรือภารกิจตามยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย อันนี้ใหเลือกไดวาจะเอาคํารับรองมาหรือภารกิจมา  
ตามยทุธศาสตรมา เพื่อเปนคะแนนที่ ๓ พอคะแนนที่ ๔ ก็บทบาทหลักขององคกร ๒ เร่ืองนี้ไดมาจาก  
๒ คะแนนแลว แลวก็ภารกิจที่ตามคํารับรอง ๑ เร่ือง และภารกิจทีท่ําตามยทุธศาสตร ๑ เร่ือง 
  นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  ขออนุญาตนะคะ ๔ คะแนน เมื่อวานนี้ไดขอปรับในที่ประชุม
แลว แตตรงนีย้ังไมไดปรับวาและภารกิจทีดํ่าเนนิการตามยุทธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย หรือภารกิจ 
ที่กําหนดเฉพาะกิจกรรมโครงการที่ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง คือเลือกไดระหวาง ๒ ภารกิจในบทบาทหลัก
องคกร ๒ เร่ืองนี้บังคับ ภารกิจที่ดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ๑ เร่ือง นี่บังคับนะคะ แลวก ็
ใหเลือกระหวางและภารกิจที่ดําเนินการตามยทุธศาสตรที่ไดรับมอบหมาย หรือภารกิจที่กาํหนดเฉพาะ
กิจกรรมโครงการที่ไดรับมอบหมาย ๑ เร่ือง ซึง่เมื่อวานนีไ้ดเสนอในที่ประชุมแลว 
  ประธาน  :  นี่คือทานที่ปรึกษาเสนอ แตวาไมไดมีมติเปนอยางใดนะคะ ทานที่ปรึกษา 
ทานอื่นวาอยางไรคะ 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  คือหมายถงึวาอยางเมื่อวานนี้ทีเ่ราคุย คือทางที่ปรึกษาสุภารัตน
เสนอ แตทานเลขาฯ คงลมืประเด็นนี้ไป แลวก็ยงัไมไดลงมติ คิดวาควรที่จะตองทบทวนถายงัจะยืนยัน  
แตตัวพี่ก็ไดพดูในภาพรวมไปใหวา ส่ิงสาํคัญในการทาํงาน ในการเสนอผลงานคือการมอบหมายงาน  
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ก็อยากใหทานที่ไมไดเขาเมือ่วานนี ้ก็รับทราบไววาทานเลขาฯ ก็รับปากแลววา จะมอบหมายงานให 
ทุก ๆ คน ส่ิงทีเ่ปนปญหาอยู ทานก็รับปากแลวก็ไมตองกงัวลในเรื่องการมอบหมาย 
  ประธาน  :  ตรงนี้คือวาที่ปรึกษาสุภารัตนเสนอจริง แตวาก็ไมไดมีการแกไข ทานเลขาฯ 
เลยใหมาเจรจาวาตรง ๔ คะแนนนี้จะเปนอยางไร 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  หมายถงึวาใหทานอื่น ๆ ก็ชวยดูดวยก็แลวกนั แลวในภาพรวม 
ของที่ปรึกษา พี่คิดวาตรงแคนี้ก็คือสภาผูแทนราษฎร แตการที่เราจะบงัคับมันทัง้ ๒ สภา คือมันจะตอง
เหมือนกนัทัง้ ๒ สภา ทางวฒุิสภาก็ยงัไมไดรับทราบวาการกําหนดเกณฑ กาํหนดกรอบอะไรขึ้นมา 
มันเปนอยางไร โดยหลกัแลวมันควรที่จะระดมที่ปรึกษาทั้งหมด แลวกม็าคุยกนั คือพี่คิดวาการทาํงาน 
เราไมลวงรูในการทาํงานของกนัและกนั เพราะที่ปรึกษามีหลายหลาก หลายตาํแหนง และทางของวุฒิสภา
มีที่ปรึกษาระดับ ๑๑ จํานวน ๓ ทาน เราก็ควรที่จะใหเกียรติทาน ทานก็ควรที่จะมามีสวนรับรู รับเห็น  
มีสวนในการระดมความคิดเห็น เพราะถามแลวก็ไมมีใครรูเร่ือง คือถาทานคิดวาในการประชุมของทาน 
มันจะเปลืองงบประมาณในการที่เสยีเบี้ยประชุม ทานกส็ามารถที่จะเชิญมาในระหวางการทํางานได  
แตถามแลววามีคน ๆ เดยีวทีเ่ปนทีป่รึกษาเขาไป แตก็ไมใชวามาปรึกษาพวกเราวา เราคิดหรือเห็นอยางไร 
เมื่อวานทานเลขาฯ ถาม ดิฉันก็ไมอยากพูด เพราะวามันไมไดเหน็อะไรมากอน ก็เหมือนแบบวาเอาตัวนีม้า 
เพื่อใหเรายอมรับ คือการทีจ่ะทาํมันตองดูต้ังแตพื้นฐานเบื้องตนมาจากกรอบแนวคิดวา คุณคิดมาจาก 
ฐานอะไร ทํามาอยางไร อะไรลักษณะอยางนี้ คือเราก็ไมไดรับทราบ พอถามทางวฒุิสภา วฒุิสภาเขาก ็
ยิ่งไมรูเร่ืองใหญ ก็ฝากเอาไววา ๑. เพื่อการบริหารจัดการที่มนัดี มนัเจริญกาวหนา และก็เปนความกาวหนา
ขององคกร มนัคงจะตองคิดอะไรที่ทําใหมันเสมอภาค และใหเทีย่งธรรมและถวนทัว่ อยากฝากตรงนี้วาจะรู
คนคนเดียว มนัคงเปนไปไมได แลว ณ วนันี้ บางคนไมไดเอกสาร ก็ไมไดศึกษามากอนใชไหมคะจะถามวา 
มีความเหน็อยางไร ก็อยางเมื่อวานเอกสารก็เพิ่งมา ก็เพิง่อานอะไรอยางนี้ การอานมันก็ตองวิเคราะห ตอง
ใชเวลา เพราะคุณทํากนัมา คุณทํากนัมาตั้งแตต้ังกี่เดือน แลววนันีเ้ดือนอะไรแลว อยางคุณบอกวา 
ทําภารกิจตามยุทธศาสตร คุณคิดขึ้นมาอะไรอยางนี้ งานมนัผานไปแลว ๓ เดือน  ป ๒๕๕๑ คุณอยาลืม  
แตคุณจะมาตั้งตนชวีิตใหมกันอีกแลว เราคงไมใชมานับหนึง่ใหมในการที่ประเมินตวัชี้วัด เราทํามาแลว ๒ ป 
ถึงแมวาคุณอยากจะเปลี่ยนหลักเกณฑ เปลี่ยนบริษทั แตความกาวหนาขององคกร 
เราตองคงไว ไมใชนับ ๑ ใหม ไมใชมาตัง้กรรมการทาํอะไรกันใหม มนัไมใชนะคะ เพราะเขาจะตองมองวา
ความกาวหนาขององคกรมนัเปนไปในทิศทางไหน อยางไร สมมุติวาการทาํ KM คุณบอกตั้งกรรมการ  
มันไมใชต้ังกรรมการแลวคะ ตอนนี้องคกรที่เปนองคกรแหงการเรียนรู ยกตัวอยางอยางนี้ แลวคุณกเ็ขียนมา 
พี่บอกไมอยาก Comment หรอก Comment ก็เหมือนแบบไอคือบังเอิญทางรองฯ พรพิมล ทานอยู  
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ที่เราพูด เราถอืวาเปนกนัเองเพราะอยูดวยกัน แตวาเมือ่วานนี้ไมอยากจะพูดหรอก เพราะวาถาพดูแลว 
มันจะเหน็วาเราทํางานอยางไร ลักษณะอยางนี้ พี่ก็ไมอยากใหมาวาเรามาตัง้ตนใหม เราตองกาวหนา
ออกไปในความเหน็ ไมใชวาเรามาเริ่มตนกนัใหม เราก็ไปทําอะไรแลวมนัก็จะไมทนัการณ แลววธิีการ 
เสนอผลงาน ทานคิดไดวา โอ.เค. พวกที่ปรึกษา ทานจะใหเขายนือยูจดุไหน ถึงแมวาเขาไมมทีี่นัง่ 
อยูในผูบริหาร แตที่ยนืเขาอยูตรงจุดไหน แลวการทาํงานของเขา ทานรับรูไหมวาเขาลําบากในการเสนอ
ผลงานอยางไร ๑. เครื่องมือไมมี ทีท่ําพิมพเองก็ไมได ถาเกิดลูกนองเกาเขาไมตอนรับ ใครจะพิมพให  
ใครจะจัดทําให เอกสาร ๕ เลม อะไรลักษณะอยางนี ้คือเราไมมีเครื่องมือ ที่สําคัญตรงนี้มนัก็เหมอืนตองไป
ไหววาน เราไมไดเปนผูบังคบับัญชาแลวลกัษณะอยางนี ้จะทาํอะไรคืออยากจะมีความกาวหนาขององคกร
ตองคิดถึงเครื่องมือในการทาํงานใหกับเขาดวย ตรงนี้คิดบางไหม แตจะไมคิดก็ได คุณจะตองมา Present 
งานนะ คุณจะตองอยางนัน้อยางนี้เปนผูชํานาญการอยางนี ้มันไมใช ทาํเทา ๆ กับรองฯ เลขาฯ นัน่ละ  
รองฯ เลขาฯ ทําอะไร อยางไรก็ควรที่จะทาํเหมือน ๆ กนั ในลักษณะซี ๑๐ หรือซี ๙ เทา ๆ กนัลักษณะ 
อยางนี้ พี่วามนัตองเสมอภาคกัน และมาบริหารจัดการใหเราวาจะใหมันดี อยากจะเปนอยางนั้นอยางนี้ 
เครื่องมือทานตองจัดหามาใหเรา เพราะวาที่ทาํไปออนวอน คือเหมือนกับวาบางคนตองไปออนวอนใหเขา
ทํา แตอยางพีก่็ไมเปนไร ลูกนองบางคนเขาเหน็ใจ เขาบอกไมเปนไรนะพี่ จะพมิพอะไรก็มาบอก  
มันบอกไมถกูเปนการทํางานที่ไมไดภาคภูมิใจวาตองไปแบบวาใหคนอื่นเขาทํา อะไรอยางนี้ในลักษณะนี ้
เพราะตรงนี้ตองคิดดวย ก็ฝากตรงนี้เอาไว 
  นางสุภารัตน  วสะภาคย  :  ขออนุญาตนะคะ ทีท่านบุญรักษาพูดก็ยอมรับนะคะ 
ในสวนทีว่าไมไดมีการหารือที่ปรึกษากอน แตวาจริง ๆ แลวในสวนของฝายบริหารก็มกีารเชิญบางหนวยงาน
เขาไป แตวายอมรับวาตรงนีอ้าจจะมกีารผดิพลาดนิดหนึง่ ที่ไมไดมีการเชิญที่ปรึกษาเขาไปใหขอเสนอแนะ
เลย ซึง่ตรงนี้เรียนนิดหนึง่วาจริง ๆ แลวกไ็ดมีการปรับปรุง คือไดมีการพยายามที่จะทําใหการทําบนัทกึ
ขอตกลงครั้งนีม้ีความเปนไปไดสําหรับกลุมงานของพวกเรามากที่สุด ทั้ง ๆ ที่ในทีป่ระชุมขออนุญาต 
พูดในทีน่ี้ไดเลยพยายามจะใหวัดตาม JD พยายามจะใหมีการเนนแตตรง JD โดยเฉพาะอยางยิง่ 
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายในขอที่ใหมีการวเิคราะห วิจยั ซึ่งกพ็ยายามที่จะชี้แจงในทีป่ระชุมมาจนกระทัง่
ไดมาเปน ๕ เร่ือง และก็มกีารนําเสนอดวยซ้ําวา ซี ๙ อาจจะ ๕ เร่ือง ซี ๑๐   ๖  เร่ือง ซ ี๑๑  ๗ เร่ืองอะไร 
ดวยซ้ํา ซึ่งก็พยายามรักษาผลประโยชนของกลุมงานทีป่รึกษาตรงนี้ในสวนทีท่ี่จะทาํงานไดดวย และก ็
ในเรื่องของกรรมการ เรียนทานบุญรักษานดิหนึง่วาทาํไมจะตองมทีี่เขียนเอาไววาใหมกีรรมการ อยางเชน 
KM ที่มีต้ังไวแลว เมื่อวานนีก้็ยังคุยกับทานรองฯ จเร วามันอาจจะตองปรับปรุงเพราะวาทีจ่ําเปน เขาใหมา 
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วาถาตั้งกรรมการมันก็จะได ๑ คะแนน แตวามนัจะมีตรงที่ถาดูตามเกณฑการใหคะแนนนี่ ภารกิจของ
คณะกรรมการ KM คราวทีแ่ลว มนัจะไมเปนไปตามเกณฑที่เขากําหนด คือการที่เขาใสลงไปตรงนีว้า 
ต้ังกรรมการ ถาเปนไปไดมันจะตองปรับทมีงานใหม แลวก็จะตองทาํแผนจัดการความรู ประจําป ๒๕๕๑  
ซึ่งกรรมการชุดเกา ภารกิจตามกรรมการชดุใหมมันจะตางกนั ตรงนี้มนัจะมีความจาํเปนที่จะตองปรับปรุง
กรรมการใหม เพื่อใหเปนไปตามเกณฑที่เราจะไดคะแนน และอีกเรื่องหนึง่เครื่องมือในการทํางานที ่
ทานบุญรักษาพูด จริง ๆ แลวไดเรียนทานเลขาฯ ไปต้ังแตวันที่เราลงนามในบนัทกึขอตกลงครั้งที่แลว 
ที่ทานบุญรักษาจําได ซึง่ทานเลขาฯ ก็ไดส่ังการแลววาใหทางหนวยงานที่เกีย่วของดําเนนิการตรงนี้ใหดวย 
แตตอนนี้ก็ยงัไมเหน็อะไร  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  พูดเรื่องของ KM พี่คิดวายังคงไมเขาใจเรื่อง KM  KM คร้ังที่แลว
ทําถกูขั้นตอนทุกอยางเลย ทําเปน Step ไปดูของการใหคะแนน ไมใชวาไมไดเปนไปตามแผนอะไรอยางนี ้
แตที่พี่พูดวาปนี้เปนปที ่๓ แหงการประเมนิตัวชีว้ัด ปที ่๓ ที่เราจะรับเงินงบประมาณของชาติมาใสกระเปา 
แตส่ิงสําคัญทีค่วรคํานึงคือความเจริญกาวหนาขององคกร ไมใชมาเริ่มนับ ๑ กนัใหม ถึงแมวาคุณจะเปลี่ยน
บริษัท แตส่ิงทีคุ่ณทํามาแลวคุณตองเอามาตอยอด ไมใชมาเริ่มตน กอ็ยางทีพ่ี่พูดเมื่อวานนีก้ารบริหาร 
ความเสีย่งจะตั้งทําไม คือทกุอยางมนัมีอยูแลว เราก็ตองพัฒนาตรงจดุนั้น ปรับแผน ปรับกระบวนการ  
มันตองเปนอยางนัน้ ไมใชวามานับ ๑ ใหม แตเทาที่ดูเอกสารมานับ ๑ ใหม คนทํากง็งวาทําไมฉนัจะตอง 
มาทาํอะไรใหมหรือสําหรับการเปลี่ยนบรษิัท มันไมใช ในความคิดเหน็พี่อยางนี ้แตทานอื่นจะมีความคิดเห็น
อยางไร ก็ขอใหทานแสดงความคิดเห็น แตวาในฐานะทีไ่ดชวยทานรองฯ จเร ทาํเรื่อง KM และก็เปนคน
เร่ิมตนมาทั้ง KM ทัง้การบรหิารความเสี่ยง คือก็เปนตัวชวย ก็เลยรูงานตลอด ก็ไดสงเรื่อง KM เปนการ
ประเมินดวย เพราะฉะนัน้เวลาดูเอกสาร อยางเมื่อวานนีท้านเลขาฯ บอกวา Comment ไหมอะไรตออะไร
อยางนี้ มันมองแลวแบบวาอยางไร มนัมาเร็วมาก เอกสารอยางนี้คือตองใหมาอานศึกษา แลวก็เอาไปอาน
แลวทําไมเราจะตองนับ ๑ ใหมหรือ ก็เลยตองทวนถามเทานั้นเอง  
 

- ๒/๑ 
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  ประธาน  :  ทนีี้ตามกรอบตัวชี้วัด ที่ปรึกษามีความเห็นอะไรไหมคะ ตรง KM บริหาร 
ความเสีย่งเปนอีกทีหนึ่ง แตตรงนี้ โอ.เค. ไหม 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  คือในเรื่องของที่ปรึกษากท็ี่พีพู่ดไวแลววา ๑. การที่วาเราจะให 
ทําผลงานกี่ชิน้ ๆ ลักษณะอยางนี้ คือเขาจะกําหนดมา ถามวาทาํไดไหม คือใหเทาไรก็ตองทาํ มนัเหมือนวา 
จะบอกวาทาํไมไดไดอยางไร แตวาที่พี่ใหคิดถึงกระบวนงาน วิธกีาร มันจะเปน พ.ศ. แหงการพูดความจริง 
ไหมในการทาํงาน พี่ถามตรงนี้แคนัน้ละ วาทุกคนมีความลําบาก  
  ประธาน  :  อยางคุณติ๋มเสนอ พี่เหน็ดวย ที่บอกวา ซี ๙ ซี ๑๐ ควรตาง พี่ก็เสนอในที ่
ประชุมและกท็านสุภารัตนบอกวา จะซีอะไรก็ ๕ เร่ืองเหมือนกัน ตรงนี้  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  พี่คิดวานาจะเปนคนอื่นที่ไมไดเขา ถามไปทีละคนก็แลวกัน 
  นางสาวอภิงคญฎา วงษานทุัศน  :  จริง ๆ แลวไมอยากจะพูดนะคะ ไมอยากพูดมาก ๆ  
เลย ดิฉันเหน็ดวยกับทานปรึกษาบุญรักษา คือวนันี้ไมใชวันแรกที่ประเมิน ถาจะถามตรงนี้ตัวชีว้ัดพวกนี ้
คุณเอามาจากไหน คุณเอามาจากหลกัอะไร ทฤษฎีอะไรตั้งเปนตัวชีว้ัดพวกนีห้รือคิดตามที่อยากจะชี้วัด 
แบบนี้ จริง ๆ มันตอง Refer ถึงใหไดนะคะ เพราะถาคณุจะใชของ Balance scorecard มันกเ็ปนอีก 
เร่ืองหนึ่ง คือมนัอิงทฤษฎีไมไดในขณะที่เวลาเราจะประเมินใคร คุณตองมีทฤษฎี คุณตองมีอันโนน อันนี ้
มานะ แตเวลาทาํงานจรงิ ๆ ออกมา แมแตที่ปรึกษาเองไมมีใครไดรูเลยวาตวัชี้วัดคณุกําหนดอยางไร 
ถาคุณกําหนดโดยกลุมงานนโยบายและแผนมันตองใหใชกลุมงานนโยบายและแผนเปนคนประเมนิตัวเอง 
ไมใชใหคนอื่นเขา ถากลุมทีป่รึกษาเปนคนกําหนดตัวชีว้ัด เขานั่นละจะเปนคนทีม่สีวนรวมในการทําตัวชีว้ัด 
ตรงนั้นออกมา และก็เปนการยอมรับ Sign ๒ ปทานที่ปรึกษาบุญรักษาเปนมากอน ไมเคย Sign เลยนะคะ 
งาน ไมเคยมอบหมายงานและก็ยงัเหมือนเดิมอีก และแมแตวันนี้จะ ๔ เดือนแลวกย็ังไมมีมอบหมาย 
สักชิ้นเลย ทานที่ปรึกษาบญุรักษาบอกวา จะเอาความจริงหรือความเท็จหรือโกหก ใช ถาคนโทรมาปรึกษา 
เยอะแยะและทําเปนเรื่องขึน้มาและมันไดทั้งนั้น วนันี้ผูกวาตองเลขาธิการเห็นชอบนะ และคุณรูไหม 
ทําอยางนี้เลขาธิการจะติดคุกนะ เพราะบอกวาเลขาธิการไมเคยมอบหมายงานใหกบัที่ปรึกษาเลย 
สักคนหนึง่ หรืออีกหลาย ๆ คนที่เขาไมไดรับมอบหมาย มันแปลวาอะไร แปลวาคุณไมไดทําการ Sign  
งานลวงหนา และคุณจะประเมินเขาไดอยางไร การกําหนดตัวชี้วัดคือคุณตองมอบงานนี้ใหเขาลวงหนา 
แลวคุณประเมินเขาเปนระยะ ๓ เดือน ๖ เดอืน ๙ เดือน ๑๒ เดือน งานมนัมีความกาวหนาไหม คุณถึงจะ 
ใหคะแนนเขาได ไมใชเสร็จเร่ืองหนึง่เอาไปคะแนนหนึง่นะ เสร็จเร่ืองที่ ๒ เอาไปคะแนนหนึง่ เสร็จเร่ืองที่ ๓ 
เอาไปคะแนนหนึง่นะ ไมตองเรียนก็ไดนะคะเรื่องตัวชี้วดั ไปอาน Balance scorecard สัก ๔ รอบ หรือ 
ถาจะไมใช Balance scorecard ก็ไปอานเรื่องอื่นสัก ๔ รอบใหมันเขาใจ เพราะมนัเปนภาษาไทย  
เพราะฉะนัน้เมื่อเวลาโยงเขามากับที่ปรึกษา คุณไดใหพวกที่ปรึกษาเขาทําหรือเปลา หรือใหเพยีงคน 
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คนเดียวทําที่จะบอกวา โอ.เค. และคุณตอง Refer กลับไปถึงพื้นฐานของคนที่เขาไปเปนดวยนะวา 
เขามีความรู ความสามารถในเรื่องตัวชีว้ัดไหม ไมใชอยากจะใหใครทาํ พี่ไมไดพูดถึงเรื่องคนนะ พี่กาํลังพูด 
เร่ืองหลักการ กลับไปดู บารบิโอ กราฟฟ เขา เขาจบมาทางดานไหน นั่นคือคนที่เชีย่วชาญ อยางทานรองฯ 
พรพิมล เขาเชีย่วชาญ ถกูไหมคะ แตถามวาเขารูงานในนีน้ะ เขาไมรูนะคะ เขาไมรูงาน และที่ปรึกษา 
แตละดานก็ไมเหมือนกนั ทีป่รึกษาระบบนิติบัญญัติกับที่ปรึกษากฎหมายคุณจะ Assume มัน โอ.เค.  
อันเดียวกัน ใชได ไมใชนะคะ ที่ปรึกษานโยบายและแผนกับที่ปรึกษาตรงนี้เหมือนกนั ไมใชนะคะ 
เพราะฉะนัน้ถาเราจะเอาภาพรวมของ ๒ สํานักงานมาวากันแลวตองใหเขาวาดวยกนัในหลักการกอน 
พูดหลักการนะคะ ไมใชพูดโยงไปที่คน และพูดหลกัการในฐานะคนที่เปนเจาของเรื่องตองใชสมอง ตองใช 
วิจารณญาณวาอยางนี้มนัควรมีกระบวนการทาํงานหรอืมี Process อยางไรที่จะใหเขามาทาํตัวชี้วัด 
ทําไมคุณใหสํานักวิชาการเขาไปกําหนดตัวชี้วัดละ เขาทําไหม ในองคกรเขาทํานะคะ เขาตองทํานะคะ 
ไมใชกลุมงานนโยบายและแผนมาเปนคนกําหนดตัวชีว้ดัใหกับกลุมนัน้ กลุมนี ้กลุมโนนนะคะ เพราะฉะนั้น 
ในการทํากําหนดตัวชี้วัด อยางนี้ใชไดไหม กรอบใชไดไหม มนัเปนไหม ถาอยางนัน้คาํวา Participation  
มันจะไมมหีรอก การทําพระราชกฤษฎีกาบานเมืองที่ดีมันไมเกิดหรอก ตราบใดที่ในความเปนจริง 
คุณไมไดทํา กห็ลอกอีก เหมอืนกับทาน ผอ. ก.ร. บอกต๋ิมวาคนโทรมาปรึกษาพี่ต๋ิมเยอะแยะ 
หยิบมาเลยสกัเรื่องหนึ่งพี่ มันไมใช แลววันนี้คุณยิ่งผกูเขาไปใหญเลยวาเลขาธิการจะตองมอบหมายนะ 
ถึงแมไปทาํงานใหใครก็ตองบันทกึเสนอขึน้ไปถึงเลขาฯ โอ.เค. อยางนัน้ก็เขาใจ แตมนัทาํผานมาแลว 
มันควรไหม มนัควรใชแบบนั้นไหม คุณตองนึกความเปนจริงในการทาํงาน ในการ Sign งานสําหรับงาน 
มันตอง Sign กอนลวงหนาวาคุณมอบอะไรใหใคร คนนีท้ําอะไร คนนัน้ทาํอะไร ไมใชวาทานเลขาฯ จะ 
มามอบเรื่องนติิบัญญัติ จะมามอบเรื่องนโยบายและแผนใหกบัที่ปรึกษาอภิงคญฎา หลักใน JD ทาํเรื่อง 
กฎหมาย มนัก็ตองมอบเรื่องกฎหมายเสยีเปนสวนใหญ ยกเวนบางเรื่องที่จาํเปนตองมอบเรื่องยทุธศาสตร 
ก็มอบเร่ืองยทุธศาสตร เคยมีไหมคะ เปนที่ปรึกษามา ๒ ปแลวยงัไมเคยเลย ยังไมเคยไดรับมอบหมาย 
งานเลย ตลกไหม และขณะเดียวกนัคุณจะมานับ ๑ ใหมเมื่อเปลี่ยนบรษิัทใหมก็ไมใช งานที่ประเมนิมาแลว
ผลออกมาเปนอยางไร ตองเอาตัวนัน้มาเปนตัวตั้ง และขณะเดียวกนัทํามาแลวผานตรงนี้ไดพฒันา 
มันขึ้นไหม อันนี้พูดภาพรวมทั้งองคกรไมใชเฉพาะกลุมงานที่ปรึกษา คือนี่อยากฝากไว และในขณะเดียวกนั 
ถึงเวลากจ็ะมาอยางนี ้อาน ๒ นาทีตองอานใหรูเร่ืองนะ นี่โง ไมไดเกง โดยเฉพาะเรื่องนโยบายและแผน 
นี่โงมาก และมานัง่ดูตัวชีว้ดันี่ไมรูเร่ืองเลย แตถาบอกวาติดใจไหม พีไ่มติดใจอะไรเลย ขอใหทําอยางที่เขียน 
ก็แลวกนั ทําไดไหมละ คุณสามารถ Force เลขาธิการทีจ่ะใหมา Sign กับเราที่ไมใหมอบหมายงานตาม
แบบนี้ไดไหม คุณก็ทําไมได  
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  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  เดี๋ยวขอขัดตรงนี้หนอยนะคะ เมื่อวานทานเลขาฯ ไดพูด 
ในที่ประชมุแลววาทานจะมอบหมายตามนี้ ตามทีก่ําหนดในตัวชีว้ัด 
  นางสาวอภิงคญฎา วงษานทุัศน  :  ดิฉันวานะคะ ถาจะพูดกันใชยกมอื ไมใช 
สวนมาตรงนีต้องมีมารยาทในการประชมุดวยนะคะ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ใชคําวา ขออนุญาต แลวนะคะ 
  นางสาวอภิงคญฎา วงษานทุัศน  :  ขออนุญาตแลวแตดิฉันยงัพูดไมจบ คุณตองพูดทีหลงั 
เลขาธิการพูดในที่ประชมุเมือ่วาน แตเลขาธิการไมไดพูดในกลุมที่ปรึกษา และก็ยงัไมมีวนัเวลาที่แนนอนวา 
จะมอบหมายงานเมื่อไร ที่ดิฉันพูดเพราะวาดิฉันนึกถงึองคกร ดิฉันไมไดนึกถงึตัวเองนะ ดิฉันไมสนใจหรอก 
จะไดกี่บาท ดิฉันไมสนใจ ไมอยาก เพราะเมื่อไมอยากกเ็ลยไมอยูอยางอยาก อยูอยางสบาย ๆ ไมมี 
ความทุกข ไมมีความสุข แตที่พูดเพราะคาํนึงถึงองคกร  องคกรจะตองกาวตอไปขางหนา ไมใชหลอก 
กันไปวนั ๆ ปที่ผานมาก็หลอกมาแลวปหนึ่ง และปนี้อีก ๔ เดือนแลวยงัไมมอบงานเลย เหลือเวลาอีก  
๘ เดือน และคุณจะประเมนิอยางไร ๔ เดือนที่ผานมา คุณเอาอะไรเปนตัวตั้ง คุณเอางานชิน้ไหนเปน 
ตัวตั้ง ภารกิจ ๕ ชิ้นคุณเอาชิน้ไหนเปนตวัตั้ง ตอเนื่องจากปที่แลวก็ได ปที่แลวคนที่เขาไมมี เขาตอจากไหน 
ละ ตองขอบพระคุณทานรองฯ อุมาสีวที่บอกใหเห็นถึงความแตกตางทีพู่ดแลวในที่ประชุม แตทานก็จะเห็น
เอง วาในความเปนจริงของคนเปนอยางไร ระหวางซ ี๙ กับ ซี ๑๐ ที่รับเงินเดือนตางหรือเหมือนกนั  
แตความอยากในการประเมินก็อยากประเมินเหมือนกนั เอาแค ๕ เร่ืองก็พอแลวไมตองเยอะกวานั้น 
นี่คือขอเท็จจริงนะคะทีท่านพูดเอง เพราะฉะนัน้ดิฉันอยากใหเหน็ความแตกตางวา การเปนที่ปรึกษา 
ไมวาจะดานไหนก็ตามระดบัซีมันวัดถึงความเชี่ยวชาญของคนเหมือนกัน เชี่ยวชาญไมใชเชี่ยวชาญแตปาก 
เชี่ยวชาญนี่เชีย่วชาญจรงิ ๆ ในการทํางาน ในการมีความรูความสามารถ ในการทีจ่ะแกไขปญหา ตัดสิน 
ปญหา อะไรก็ตามที่คุณเขียนกรอบหรือเกณฑการใหคะแนนและก็ฝากเอาไว และขณะเดียวกนัมนัก็ตอง 
เปนภาพรวมของ ๒ องคกรเหมือนกันหมด ไมใชของเราเขาไปและวุฒสิภาเขาไป มนัไม Merge กนั  
จริง ๆ แลวดิฉันเหน็ดวยกับที่ปรึกษาบุญรักษา ก็คือตองเอา ๒ องคกรนี้มาคยุกนัแลวก็หาจุดรวมทีล่งตัว
ดวยกนั แลวนโยบายและแผนก็ควรจะเอาหลักเกณฑ บอกวาหลักเกณฑตรงนี้เราจะใชตัวนี้ไหม หลักการ
คือทฤษฎีแนวคิด เรามาจากแนวคิดทฤษฎีตัวนีน้ะ และกม็าเปนเกณฑของเรา และเกณฑการใหคะแนน 
ก็เปนอีกอยางหนึง่นะคะ มาตั้งเปนเกณฑของเรากอน เกณฑเราจะวดัแบบนี้ พูดงาย ๆ เชงิปริมาณ 
เชิงคุณภาพมนังายแตคุณวดัดานไหน ความสําเร็จของงานมนัออกมาตรงไหน คุณดทูี่ไหน ความพงึพอใจ 
ของลูกคาหรือดูที่การประหยดังบประมาณ หรือดูที่เกณฑการใหบริการ ดูเกณฑอะไร ถาคุณเอา 
Balance scorecard คุณก็ ๔ เกณฑมันไปไดไหม มันไปไดแค ๒ เกณฑ คุณก็บอก ๒ เกณฑจาก 
Balance scorecard นะ แตส่ิงทีพู่ด ถาไมอยางนัน้องคกรก็จะวนอยูอยางนี้ตลอด งานก็จะไมกาวหนา 
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ไมเฉพาะกลุมงานที่ปรึกษานะคะ รวมถงึกลุมงานอืน่ ๆ ดวย รวมถงึตวัชี้วัดอื่น ๆ ดวย ไมใชสักแตวา 
ทําใหเหมือนกบัสากลเขา แลวก็ โอ.เค. จบไปแลวฉันไดมีการประเมนิแลว ฉันรับโบนัสแลว จบแลว 
แตองคกรก็ยังเหมือนเดิม นัน่ไมถือวามีประสิทธิผล ไดไป ๑๐๐ ลานบาท ใชไป ๑๐๐ ลานบาท ไดแค 
ประสิทธิภาพนะคะ แตถาไดมา ๑๐๐ ลานบาทใชไป ๑๐๐ ลานบาท แลวก็ลูกคาพงึพอใจตอกฎหมาย 
หรือองคกรนี้สามารถคุมฝายบริหารไดจริง สภาคุมรัฐบาลไดจริง นัน่ละถึงจะเรียกวามีประสิทธิผล 
ไมใชสักแตวาทําไปวนั ๆ จบไปแลวก็ โอ.เค. ฉันประเมินฉันไดเงินแลว จบ มันไมใชแบบนั้น อันนี้ดิฉัน 
พูดในเชงิทีม่อง ก็คือเหมือนเดิมเพิ่มไปตามยุทธศาสตรนะ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือมันคงจะพลาดไปนิดหนึง่ เรานาจะขึ้นตนเหมือนกับ 
ที่เราอธิบายในที่ประชมุกรรมการนโยบายและแผนฯ นะคะวา วัตถุประสงคและก็กรอบการประเมนิครั้งนี ้
มีที่มาที่ไปอยางไร พอดีมนัไมมีที่มาที่ไปตรงนีน้ิดหนึ่ง มนัก็เลยอาจจะทําอาจจะมีความเขาใจคลาดเคลื่อน 
ขอชี้แจงนิดหนึ่งนะคะวา การกําหนดจาํนวน กําหนดอะไรที่วาทําไมมาทาํเทากนั วนันัน้ไดพูดในที่ประชุม
แลววาจาํนวนมันเปนการวัดเชิงปริมาณ แตวาเรื่องของเชิงคุณภาพ ตางระดับกนั คุณภาพจะตอง 
แตกตางกนั ซึง่ตรงนี้ไดพูดในที่ประชมุไปแลววาใหเนนวดัในเรื่องของคุณภาพของการทํางาน ไมใชวา  
๕ เร่ือง แลวคุณภาพจะมาเทากนั ซี ๙  ซ ี๑๐  ซ ี๑๑ เพยีงแตวาจํานวนเรื่องขอใหวดัเชิงปริมาณในจํานวน 
เทากันเทานัน้ คุณภาพนัน้ตางกนัแนนอนแตละซีนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการใหคําปรึกษา ทานรองฯ พรพิมล 
ก็ไดชี้แจงในทีป่ระชุมคณะกรรมการกรอบตัวชี้วัดแลวนะคะวา การใหคําปรึกษามันเปนเรื่องของงานประจํา 
มันจะไมมาเกีย่วของกับการมาทาํกรอบการประเมินครัง้นี ้เพราะวากรอบการประเมินครั้งนี้วัตถปุระสงค 
ที่ทาํประเด็นหนึ่งก็เพื่อนําไปเปนการจัดสรรเงินรางวัล ตรงนี้คือเปาหมายของการทีม่ตัีวชี้วัดขึ้นมาคะ 
ก็ขอแคนี้กอนแลวกัน 
 

- ๓/๑ 
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  ประธาน  :  ในประเด็นทีท่านเลขาฯ จะมอบนะคะ ก็จะมีเร่ืองตามคํารับรอง ทานกจ็ะ 
มอบใหทานทีป่รึกษาตามยทุธศาสตร โดยใหตรงกับตําแหนงหนาที่ของที่ปรึกษา แตวาบทบาทหลัก 
ขององคกรที่ปรึกษาก็ไดรับมอบไวแลวในคาํสั่งหลัก เพราะฉะนัน้ตําแหนงหนาที่อะไรตรงนี้กท็ําไดเลย 
อยางเชนดานที่ปรึกษาสารสนเทศ พีห่นอยก็ทาํไปไดเลย หรือวาดานกฎหมาย สมมุติวาที่ปรึกษา
อภิงคญฎาหรือที่ปรึกษาสทิธิชัย ถาเปนเกีย่วกับกฎหมายหรือบทบาทหลักขององคกรทําไดเลยตรง 
๒ เร่ือง ไมตองมอบอีก ถือวามอบแลว แตทานเลขาฯ จะมอบใหมนี่คือตามคํารับรอง ตรงนี้จะจัดให 
ที่ปรึกษาทกุทาน อยางนอยทานละ ๒ เร่ืองตามคํารับรองและยทุธศาสตรก็จะใหอยางนอยทานละ ๑ เร่ือง 
ที่ตรงกับตําแหนงก็ตองไปดยูุทธศาสตรใหตรงกับตําแหนง คืออยางนอยอยางละ ๑ แตวาบางทานอาจจะได 
๒ ถาเกี่ยวกับตําแหนงที่ตางไป อยางพี่แปนก็จะไดเร่ืองเผยแพรประชาธิปไตย อะไรทีต่รงจะมอบใหตรง 
เชิญพี่หนอยคะ 
  รอยเอกหญงิ สุวัฒนา เหลอืงไตรรัตน  :  ขออนุญาตนะคะ พอดีอาจจะผิดพลาดที ่
ไมไดเสนอเมื่อวาน เนื่องจากเมื่อวานก็เหน็วาสิง่ทีท่ํามากรองมาแลวนะคะจากทานผูทรงคุณวุฒิดวย 
คือพี่พรพิมลและก็ทางคณะทานรองฯ แตในสวนจริง ๆ กย็อมรับความคิดของคุณอภิงคญฎาเหมือนกนั 
คือ ซี ๑๐ อาจจะตองทาํอะไรที่มันหนกัแนนกวา จริง ๆ แลวก็อยากเสนอวาการวัดน้าํหนกัอาจจะ 
ไม ๕๐ ๕๐ ก็ได อาจจะปริมาณแค ๔๐ คุณภาพ ๖๐ เราก็รับไดในสวนตัวของตัวเองนะคะ ในฐานะที่วา 
งานมนัควรจะไดคุณภาพมากกวาหรืออะไรอยางนี้ เนื่องจากเมื่อวานดแูลวทุกอยางมันกพ็อมีเหตมุีผล 
และก็ตามที่ทานรองฯ ไดพดูเกริ่นนาํอะไรหลายอยาง เราก็ทราบวามนัก็ผานการกลั่นกรองและประชุม 
มาเยอะแลว อันนีก้็พูดฝากไววาจริง ๆ กเ็ขาใจวางานจะยากกวาอะไรทํานองนี้นะคะ 
  ประธาน  :  แลวประเด็นเรื่องการที่วาจะตองมีเครื่องไมเครื่องมือหรือคนพิมพ พอด ี
จริง ๆ ตรงกลุมงานอํานวยการมีตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูลกับธรุการอยู มกีรอบตรงนั้นเดีย๋วจะเสนอ 
ทานเลขาฯ ขอบรรจุ และก็จะดําเนนิการเรื่องพิมพงานใหที่ปรึกษาก็แลวกัน เดี๋ยวจะใหทานหาทีน่ั่งอะไร 
ใหเขาดวย ตําแหนงเรามีอยูแลว ถามีข้ึนบญัชีก็จะเรียกบรรจุและก็ใหพิมพตรงนี ้รับปากก็แลวกันนะคะ 
เร่ืองการหาคนพิมพงานให  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  จะตองอํานวยความสะดวกในสวนของการทํางาน เดนิแฟม 
อะไรดวย 
  ประธาน  :  ก็จะมีเจาหนาทีธุ่รการดวย เดีย๋วจะจัดใหตรงนีน้ะคะ  
  นางสาวอภิงคญฎา วงษานทุัศน  :  ฝากทานประธานนดิหนึง่ ดิฉันอยากเรียนวา 
ที่ปรึกษาถาคณุไมรูเร่ืองเลยนะ ผอ. ไปดูสํานักงบประมาณ เขาจะมีสํานักงานผูบริหาร ตรงนัน้เขาจะม ี
ที่ปรึกษาทัง้หมดนั่งที่นัน่ เจาหนาที่ทาํงานใหเลยนะ เพราะฉะนัน้เวลาจัดโครงสรางองคการใหม ไปดู 
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ใหมันครอบคลุมและไมตองใหมันซ้าํซอนงานกนั เดี๋ยวเวลาไปทํา JD Job description ออกมากเ็ถียงกัน 
ยกตัวอยางงาย ๆ เปนประสบการณที่อยูสํานักกฎหมาย ในเรื่องสอบวนิัย ก็ต้ังนิติกรเปนเลขานุการสอบ 
วินัย ดิฉันก็บอกวางานนี้มนัเปนงานของบริหารบุคคล บริหารบุคคลตองเปนเลขานุการสอบวินยั  
สอบขอเท็จจริงก็ตามตองเปนเจาของเรื่องเพราะมนัจะไมรูเร่ือง แตจะมีนิติกร ๑ คน ดิฉันไปเถียงกบั ผอ. 
บริหารบุคคลนะ คุณสวุภา เปนหนาที่ของพี่ต๋ิมที่จะตองทํา คุณเปด JD ดูสิ อยางนอยคุณตองทําโครงการ 
ที่สอนคนที่เปน ผอ. กลุมงานหรือ ผอ. สํานักใหรูดวยวาหนาที่ความรบัผิดชอบหรือ Job description  
มันแปลความหมายวาอะไร เพราะวาอยางเรื่องของวนิัยตองมีนิติกร ๑ คนแนนอน แตคนที่เปนเจาของเรื่อง 
คืองานบรหิารบุคคล งานวนิยั งานขอเท็จจริง อันนี้ตัวอยางเดียวไมไดรวมหลายตวัอยาง เพราะฉะนั้น 
ตองสอนใหเขารูกอน วาคําวา Job description หนาที่ความรับผิดชอบคุณทําอะไรบาง ขอบเขตมากนอย 
แคไหน เพราะถาเริ่มนับ ๑ ไมรูก็แยแลว งานเวรเฝา งานสารบรรณ อยางนี้คะ คุณตองรูนะวาสายแดง 
สาย ๔ มากอนสาย ๓ สาย ๓ มากอนสาย ๒ สาย ๒ มากอนสาย ๑ ไมรูเร่ืองเลย เพราะฉะนัน้เวลาประสาน 
เขาไปติดตอกับชาวบานกลายเปนลาหลัง ตองหาคนเกงหนอยในการทํางานที่จะออกไปสัมผัสกับคน 
ขางนอก อันนีต้องฝากเอาไวดวย อยางนี้เปนตน เพราะอะไร เพราะวาในเรื่องของงานวินยั ในเร่ืองของ 
งานสอบสวนขอเท็จจริงหรืองานคดี มันจะแยกใหชัด งานหลักที่เปนภารกิจหลักขององคการในการ 
รางกฎหมาย สํานักกฎหมายวันนี้ไมไดทาํแลวนะ ทาํงานหลกัคือเร่ืองงานคดี ซึ่งคุณตองแยกออกมาแลว 
ก็คือสํานกัคดี สํานักงานนิติธรรม ซึ่งตองแยกกับสํานกักฎหมาย สํานักกฎหมายจะตองเขาไปกระบวน 
Process ของงานรางกฎหมายทัง้หมดตั้งแตวันแรกจนสุดทาย งานกรรมาธิการตองทาํเรื่องตรวจสอบ 
ควบคุม คุณตองแยกใหชัด ตราบใดที่คุณแยก Job description ไมชัด ถาคุณไมทาํ Job analysis คุณจะ 
ไมเห็น Job description คุณจะไมเหน็ Job spec คนชัดหรอกคะ และคุณจะลอก ก.พ. เขาร่ําไป ตาย 
อนาคต และไมตองไปเปน ๕๐  ๖๐ สายงานเหมือนเขา เอาใหงายสายงานของเรา ฝากในอนาคต 
ที่มันจะตองเกดิขึ้นแน ๆ เพราะฉะนั้นอยางงานของกลุมงานที่ปรึกษาทีไ่มมีคนทาํ มนัก็จะเปนในลักษณะ 
อยางนี้ เพราะวาไมเขาใจวาโครงสรางขององคกรมันควรจะตองเปนอยางไร จะแยกเปนแบบไหน มันก็เลย 
เปนปญหาในการทาํงาน เหตุมันไมเอื้อ มนัก็สงถึงผล มนักพ็ันกันยุงอยางนี ้
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  กลุมชวยอํานวยการฯ รูสึกจะมทีั้งวิทยากร หมายถงึวา 
มันมีคนลงอยูได เรานาจะใชได จันทมิาชวยได เพราะเขาอยูกลุมชวยอํานวยการฯ นี่คือหนาที่ของเขา 
ที่จะชวยทานที่ปรึกษา และก็ธุรการกับบันทึกขอมูล นี่บรรจุได และก็ถาอยางนัน้ทานพูดก็มีประเดน็ที่
นาสนใจวาเราจะใหแตธุรการกับบันทกึขอมูลก็นาจะไมเหมาะ นาจะมนีิติกร วทิยากรไวใหใชอยางละคน 
อยางนอยที่สุดก็จะไดเปนคยีใหทานบาง ไมอยางนั้นทานคียคนเดยีวก็นาจะดูไมดี  
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  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ตัวนี้ที่จริงแลวกลุมงานตรงนี้เดมิที่เขามีแยกงานที่ปรึกษามา 
อัตรากําลังมันมีอยูแลว ๑๔ อัตราที่ยังจําได แตวามนัไมไดบริหารจัดการตรงนี้ และกไ็มใชแคพิมพ 
มันจะตองเปนกลุม ตรง ๑๔ อัตราก็ไปสืบดูก็แลวกนัวามนัไปอยูตรงไหน โดยหลักเดิมมันม ีแตทนีีท้ี่พีพู่ด 
พอเราทาํงานปุบเราจะรูเลย คือดีที่วามีลูกนองดี เขามาเอยปากเลยวา พี่ถาจะพิมพเดี๋ยวหนูชวยพมิพให 
แตถาเราไปบอก นองพมิพงานใหพีท่ี อะไรอยางนี้ มนัมศัีกดิ์ศรีดวยการทํางาน คือมีนองหลายคน คือม ี
น้ําใจ คือไมทาํใหกย็ังโทรมาวาพี่จะใหหนชูวยทําอะไรไหม ใหพมิพอะไรไหม แตพี่วามันไมใช มนัไมใช 
ภารกิจ เราควรจะจัดระบบ พี่พูดนี่ไมไดพดูเพื่อตัวเอง เดี๋ยวพี่จะไปแลว แตนอง ๆ คนอื่น ๆ ที่จะอยูกัน 
ก็อยากใหอยูกันอยางสมัครสมานสามัคคี และทุกอยางตองมีสวนรวม คุณอยาลืมคําวา มีสวนรวม คือเขา 
ไมไดมีสวนรวมในการทํางานอะไรเลย เขาจะเปนหนึง่ในนัน้ไดอยางไร มาถงึเหมือนคุณเอามาให 
คํารับรอง เซน็ ๆ อาน วิ่งเอามาใหเดีย๋วจะประชุม ถามวาหนูเอาเอกสารมาพี่อานตอนไหน อีก ๑๐ นาท ี
มา มนัเหมือนบังคับใหอานอะไรอยางนี้ มนัไมไดหรอก มันอานแลวตองคิด ตองไปอานที่บาน งานแผน 
ก็เหมือนกนัคอืทําแลวใหเวลาหนอย คืออยากชวยนะ คือไมไดมีตําแหนงอะไรแตก็อยากชวยทุกอยาง 
คือมันตองมีเวลาในการอานและก็ศึกษาวิเคราะห ไมใชอานหนงัสือ ก ข แคนั้น ถูกไหมคะ มันไมมเีวลา 
บางทีกลับไปเห็นขอบกพรองถึงบานแลว อยางเมื่อวานนี้สํานักการประชุมเปนแถว ก็ไมไดแกในบันทกึ 
การประชุม แมกระทัง่ชื่อหนวยงานคุณกย็ังเขียนของเขาผิด คือเมื่อวานที่กลับไปทวนอีกรอบหนึง่ เพราะ 
ไมมีเวลาอาน เพราะทุกอยางมันมาเรง ๆ คืออยางนอย ๆ ชื่อมันไมควรผิด เพราะมนัเปนไปตามกฎหมาย 
เราไปทําเขาตกเขาหลนอะไรอยางนี้ไมได ก็ฝากเอาไว เพราะทุกอยางมันเรงรีบ  
  นางสาวอภิงคญฎา วงษานทุัศน   :  ตองเรียน ผอ. ศศิเพ็ญรัตนนะคะ กลุมชวยอํานวยการ 
ไมไดอยูในกลุมที่ปรึกษากฎหมาย กลุมชวยอํานวยการฯ คือชวยอาํนวยการงานของผูบริหาร สําหรับ 
องคาพยพที่จะทําเหมือนกบัทานที่ปรึกษาบุญรักษาบอก มนัก็ควรจะมี ก็เคยมีอยูแลว ก็เคยเหน็อยูแลว 
ก็เชื่อคนที่ไปทาํ ทาน ผอ. คนหนึ่งทานบอก ผมเอามาบวกกับสํานกักฎหมายเองพี่ เพื่อที่จะแบบนี ้
นี่คืออยางนีน้ะ ที่ไปที่มาแบบนี้นะ แตคนที่จะตองวิเคราะหมันก็ควรจะเปนสาํนกับริหารงานกลางกับ 
สํานักงาน ก.ร. ตองวิเคราะหใหออก ไมใชเขาทาํมาอยางไรก็ตองไปแบบนั้น ไมใช มันตองเคาะ เคาะ 
ออกมาเลยวา Job analysis ของงานทั้งหมด ของสํานักงานแหงนี้มนัมีกี่ Job Job หลักคืออะไร Job 
รองคืออะไร แลวถึงจะออกไปที่ Job description ถึงจะไปที่ Job spec คน หลักมันมแีคนั้นหรอก 
ไมไดยาก เพราะฉะนั้นเรยีนใหทราบนิดหนึ่งวา คนอืน่อาจจะลาํบาก แตตัวเองไมไดลําบาก เพราะพิมพ 
เปนคอมพวิเตอร แตพิมพเปนก็ไมสามารถ Print ไดนะคะ เพราะคอมพิวเตอรที่ใหใชไมมี Printer บอกให 
รูเลย เพราะฉะนัน้คุณตองคิดดวยวาคุณใหอะไรเขาทาํแคไหน และก็บทบาทหลกัขององคกรนี้เหมอืนกนั 
ทําตามบทบาทหลกัขององคกร ทํางานอะไร Job มันมจีริง ทาํไดเลย ๆ พูดได ทาํไดเลย ทําอะไร 
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เยอะแยะเลยบทบาทขององคกรในภารกจิในพนัธกจิ ทีป่รึกษากฎหมายตองทําอยางนี ้ๆ ถาเขาไมปรึกษา 
คุณ ทานเลขาฯ ไมมอบหมายคุณ คุณจะมงีานทาํไหมละ  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือ ๒ ตําแหนง คือวทิยากร ๙ คุณอนุวฒันกับคุณตอย  
ไมทราบวาอยูในกลุมชวยอํานวยการฯ หรือกลุมบริหารคะ ถาอยางนัน้เราก็สามารถใหเขารวมงานได 
ใชไหมคะ  
  ประธาน  :  จะใหมาชวยหรอือยางไรคะ 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  : คือหมายความวาถาหากทีป่รึกษาทํางานอะไรอยางนี้ แบบเรา 
ใหเขาเปนทมีไดใชไหมคะ เพราะเขาอยูในกลุมชวยอาํนวยการ  
  นางสาวอภิงคญฎา วงษานทุัศน  :  เขาเปนกลุมชวยอาํนวยการฯ ทีช่วยนกับริหารทาํงาน
คะ ไมใชมาชวยที่ปรึกษา  
  ประธาน  :  พอดีเรามีตําแหนงเจาหนาที่บันทกึขอมูลกับธุรการทีย่ังไมไดบรรจุ 
ในกลุมนี้ กจ็ะบรรจุเพื่อจะมาชวยสนับสนนุที่ปรึกษาที่วาขาดการพิมพได นิติกร วทิยากรเขาจะเปนระดับ ๗ 
ข้ึนไปดวยนะคะ เพราะวาเขาตองการผูมปีระสบการณสูง  
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  จริง ๆ แลวทุกวันนี้เขาทําอะไรกันที่ถาม แลวถาหากวา 
อยางนัน้สมมติุวาเรามกีารตั้งคณะทํางานอะไรของที่ปรึกษา เราก็สามารถเอาเขามาชวยไดใชไหมคะ 
  ประธาน  :  ทีป่รึกษาที่วาขาดอยูจริง ๆ ตรงนีก้็เหน็ดวย คือการพิมพงาน เครื่องมือ 
ตรงนี้ก็รับวาเดี๋ยวจะจัดการให ซึง่ทาํไดนะคะ แตตรงกรอบอันนี้มนักย็งัไมไดลงนาม วุฒิสภาเขา 
ประสานเลขาธิการวฒุิสภาแลวนะคะ เขาบอกวาเขา อ.ก.ร. ไดเลย ทางคุณละเอียดบอก เขาก็ไมมีการ 
ชี้แจงแบบเราดวยซ้ํา เพราะวาเขาก็มทีางรองฯ สมศักดิแ์ละก็มีสํานักนโยบายและแผนวุฒิสภามา เขาก ็
ใหเขา อ.ก.ร. ไปเลย และพอเขา อ.ก.ร. เสร็จ แตละสํานักงานก็จะไปเจรจารายละเอียดกับผูทีท่ําขอตกลง 
พอทาํรายละเอียดเสร็จจะเขา อ.ก.ร. ประเมินอีกรอบหนึง่และเขา ก.ร. หลังจากนั้นถงึจะลงนาม มนัจะม ี
Step ของมัน นี่คือกรอบเบื้องตน ทานที่ปรึกษาก็อยากใหทาํความเขาใจกับที่ปรึกษาวาตรงกรอบตรงนี ้
จะมีความเหน็เปนประการใดเพื่อจะเอาเขา อ.ก.ร. บายนี้ ในประเด็นที่แหมมเสนอคางอยู ตรงวา
ยุทธศาสตรตรงนี้จะปรับแกไหมตรง ๔ คะแนน  
 

           - ๔/๑ 
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  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  คือตรงนี้มีนิดหนึง่ ทานเลขาฯ อาจจะไมไดมอบหมาย  
คือทานเลขาฯ ยังไมแนใจนะคะวา ทานเลขาฯ จะมอบหมายทั้งยุทธศาสตร ทัง้กิจกรรมโครงการสาํหรับ 
ทุกคนหรือเปลา ถาทกุคนเทาเทียมกันอยางนี้  เพราะวาตองดูตามพันธกิจ คือถาหากวาอนันี ้
มันเปดชองเอาไววาหรือ คือหมายความเลอืกได ถาหากวาภารกิจที่ดําเนินการตามยทุธศาสตรที่ไดรับ
มอบหมายที่ทานเลขาฯ มอบหมาย แลวการมีบทบาทในภารกิจตรงนีม้ันนอยกวากจิกรรมโครงการ  
เราจะไดมีสิทธิเลือกไดวาจะหยิบตรงไหนมา ตัวนี้มนัเปนผลประโยชนของเราเอง ที่เพิ่มไปตรงนีว้า 
หรือใหเลือกได เพระวาภารกิจที่ดําเนนิการตามยุทธศาสตร เราอาจจะมีสวนนอย แตถาหากวาภารกิจ
เฉพาะกจิกรรมโครงการเรามีบทบาทมาก เราเอาตรงนีม้าประเมนิเราก็ไดเปรียบ ใชไหมคะ คือมองอยางนี ้
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ไมมองถงึความไดเปรียบ เสียเปรียบ คือตองมองถงึมาตรฐาน 
ของการปฏิบัติงาน อยางเมือ่วานพี่ก ็List ใหที่ประชมุวา ปญหาของทีป่รึกษาคือเร่ืองการมอบหมาย 
ก็ไดนําเสนอทีป่ระชุมไป ทานเลขาฯ ก็ลงมติแลววา เดีย๋วทานจะมอบตามทีพ่ี่เสนอ อันนี้เปนอนัวายุติ 
แตไมเกี่ยวกับการที่จะมาปรับตัวนี้ คือที่คุณคิด คุณคิดของคุณเอง แตวาพอทานเลขาฯ มอบปุบ  
หลักการมันกต็องคงเดิมตาม Standard ที่วางเอาไว มนัจะตองเปนหลักการนั้น คือพี่ไมตองการ
ผลประโยชนหรือไมผลประโยชน ตองการใหงานมนัไดมาตรฐานวาคณุเปน ซ ี๑๐ ระดับ ซี ๑๐ ของคุณ 
งานแคไหน เพียงไร หรือ ซ ี๙ จะลดหยอนลงมา ตรงนีน้าจะเปนประเด็นปญหาทีม่า Discuss กนั แลวก ็
อยากจะใหทุกคนไดมีสวนรวมในการทํางาน ไมใชคุณคิดของคุณเอง เออเอง คุณไมไดเชี่ยวชาญอะไร
ทั้งหมดของทีป่รึกษา และมาบอกวาวฒุิฯ เขาไมติดใจ ไมใชเขาไมติดใจ เขาขี้เกยีจวุนวาย เขาเหมอืน 
จํายอม อะไรเขาก็ไมรูหรอก คุณจะเอาอยางไร เอาตามมา สงมา ทําไดทั้งนั้นละ เพราะพี่คุยแลว เขาบอกวา
จะใหทาํอะไรก็ตองทาํ ที่พูดพูดอยางนี ้แตที่พีพู่ดอยากวางหลักการในการทาํงานวา ถาเราบริการจดัการได  
ทําอะไรใหมนัดี ทําใหมนัถูกหลักการ ใหทกุคนมีสวนรวมเปนน้ําหนึง่ใจเดียวกนั ก็คิดวาอะไรมันนาจะ 
ดีข้ึน ทีพ่ี่คิดพีคิ่ดอยางนี้ ไมใชมาร้ือฟนอะไรของคุณ แตเทาที่คุณทาํมา พีก่็ถามวามนี้ําใจสักครัง้หนึ่งไหมวา 
เชิญไปคุยกันทั้ง ๒ สภาวา เรามีความคิดเห็นอยางไร คุณก็ไมมีการเชญิพี่ พีถ่ามคนอื่นเขาก็ไมรูเร่ือง  
ถามใครก็ไมมใีครรูเร่ือง เพราะคุณคิดให คุณถือวาคุณเปนผูบริหาร เราก็ตองทํา คิดแคนั้นละ  
  ประธาน  :  ถาตามกรอบอยางนี้ มันเปนกรอบกอนนะคะ และวนัลงนามถายังไมม ี
ชื่อเร่ือง เขาก็ใหเวลาอีก ๓๐ วัน นับแตวนัลงนาม ถาตามกรอบนี้จริง ๆ ก็คือเหมือนเดมิที่ทาํเมื่อป ๒๕๕๐ 
แตเพิ่มยทุธศาสตร ถาเชิงปริมาณไมแกกต็ามนีน้ะคะ และตรง ซี ๙ ซ ี๑๐ ซี ๑๑ จะเปลี่ยนเรื่องอะไรไหม 
เพิ่มยอดไหม หรือเหมือนเดมิ ตรงนี้ไมติดใจใชไหมคะ 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ตองให ซี ๙ เขาเปนคนพูด 
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  ประธาน  :  คุณสิทธิชัยถาเทากนันี่ โอ.เค. ไหมคะ ๕ เร่ือง ทานรับทราบตรงนี้หมดแลว 
ทานเขาใจแลว ยทุธศาสตรกับคํารับรอง บทบาทหลกัถอืวาทานมอบแลว ทาํไดเลย เปนคาํสั่ง 
เดี๋ยวกลุมงานนโยบายและแผนจะ List ชื่อที่ปรึกษาเขาใสที่อยูในคาํรับรองกบัยทุธศาสตร กรรมการ 
ทํายทุธศาสตรอาจจะตองเกิดแลว แลวกต้ั็งกรรมการทาํยุทธศาสตรเลยปนี้ ดีไหมคะ จะไดมีชื่อทีป่รึกษา 
เขามาได 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  เร่ืองยทุธศาสตรพี่ติดใจมากเลยวาทําไมเราไมปรับ คือยุทธศาสตร
พี่วามันตองตามสถานการณ มันตองทนัสมัย ทันเหตุการณ ไมใชไปยึดโยงอยูแตของเดิม ๆ ตรงนี้ก็คือ
หมายถงึวาเปนเวททีี่ใหเราไดพูด ใชไหมคะ หมายถึงวาโดยหลักแลวมนัก็มีความของใจหลายเรื่องในการที่
ทําตัวนี้มา พอซักแลวประเดน็ทีพ่ี่ถามก็ไมมีในบันทึกการประชุม ที่จริงเรามีอะไรที่ Comment เอาไวเยอะ  
ก็อยากใหปรากฏในบันทึกการประชุม แตมันก็ไมม ีคือทีพ่ี่พูดเพื่อใหคุณกลับไปคิด กลับไปดูวาชาวโลก 
เขาทาํกันอยางไร คือไมอยากมาพายเรืออยูในอาง เพราะพี่กาํลังจะออกไปสูทะเลดูววิอันสวยงามแลว  
คุณพาเรามาวนพายเรืออยูในอางอีกแลว เรากําลงัจะออกสูเปาหมายของเราอยูแลว  
  ประธาน  :  เชงิปริมาณผานนะคะ เชิงคุณภาพรอยละ ๕๐  
  นางศรีเงนิ สุขาภิรมย  :  พิจารณาเรื่องยทุธศาสตรของป ๒๕๕๒ ที่เรากําลังจะทาํ 
งบประมาณ ถาพี่จกุเหน็วามนัมีขอคิดเหน็ที่เราจะตองมกีารปรับปรุงยทุธศาสตร เราก็มาดูในจุดตรงนี ้
ก็ไดคะของป ๒๕๕๒ แตของป ๒๕๕๑ เราคงดําเนนิการไมทันแลว เพราะเราตั้งงบประมาณไปแลวดวย 
  นายนพรัตน ทวี  :  ขออนุญาตครับ ของวุฒฯิ เขามืออาชีพดานการประชุม แตของเรา 
เปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานควบคูหลักคณุธรรม คือลองเทยีบดูยทุธศาสตรของเราสงเสริมและพฒันา 
ศักยภาพของบุคคลใหเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  คืออยางนีท้ี่พี่ติดใจ ทราบมาวาทาํงานกันใหม เราเอาภารกิจหลัก 
มานาํเสนอ ภารกิจหลกัขององคกรคืออะไร ภารกิจหลกัขององคกรคือระบบงานทีน่ติิบัญญัติ แตเวลา 
เราทาทาย เราเอาเรื่องตางประเทศ เอาเรื่องประชาธิปไตย พีก่็บอกวามองแลวภาพมนัไมสวย มนัไมงาม 
แตพอเรามาดงูานของวฒุิฯ นี่ไมไดใหคนระดับ ๑๐ อาน ระดับเด็ก ๆ เขาเอาเอกสารพี่ไปอาน เขาบอกทําไม 
เรามันตางกบัเขาจังเลย แตพอพี่ซกับอกวา ก็เราไมมียทุธศาสตร เรากเ็ลยเขียนไมไดวาเปนมืออาชพี  
แตพี่ก็ไมอยากจะเอาแบบวาซ้ําเติม อยาง ผอ. ศศิเพ็ญรัตน พี่คิดวา ๑. คุณจะตองศกึษาทํางาน ก.ร. 
ตองเปนตรงกลาง ภาพรวม ๒ สภา เสร็จแลวตํารับตําราในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาองคกร 
ตองศึกษา คุณยังมาถามอยูเลย มืออาชพีคืออะไร ทําอยางไรจะเปนมืออาชีพ Competency คุณก็ยัง 
ไมไดทํา แตคุณรับเงินไป ๒ ปแลว พี่พูดมา ๒ – ๓ ปแลว พีถ่ามทางนีว้าคุณทาํอะไรกัน คือถาพูด 
พูดในหลกัการ แตพอพูดก็จะไมชอบใจวาคุณมาทัก ถกูไหมคะ แตวาตรงนี้มนัเปนสวนประกอบของ 
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การที่คุณจะรับเงิน รับทอง ความเจริญกาวหนาขององคกรที่เขาจัดเงินตรงนี้มาให คุณตองมีความพัฒนา 
ตองมีความกาวหนา ไมใชวาประเมนิเอาตัวที่ฉันวาตรงนี้ฉันกาวผานและเอาตัวนี้มาประเมนิ 
อยากใหภาพขององคกรมันดี 
  ประธาน  :  ขออนุญาตคะ พี่จุกดูตรงเชงิคุณภาพนดิหนึ่ง ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ตรงนี้ไมติดใจ 
  ประธาน :  อันนี้ถือวาเห็นแลวนะคะ กม็ีพี่แปนกับคุณสุทธิชัย ติดใจเชงิคุณภาพไหมคะ  
๓ ทานเขาแลว แตวาอธิบายนิดหนึง่ ตรงแตละคะแนน แตละเรื่อง ที่บอก ๑ คะแนนตองงานเสร็จ 
รอยละ ๔๐  ๒ คะแนน รอยละ ๖๐  ๓ คะแนน รอยละ ๘๐  ๔ คะแนน รอยละ ๑๐๐ หมายถงึวาในแตละ
เร่ือง คือ ๕ เร่ือง เขาจะวัดคะแนนแตละเรือ่งเปนเปอรเซ็นตตรงนี ้เพราะฉะนัน้แผนงานขั้นตอนแตละเรื่อง
เราจะตองทําบอกวา สมมุติงานชิ้นนี้ม ี๕ ข้ันตอน ข้ันตอนละ ๒๐ เปอรเซ็นตอะไรนี่ การทาํจะตองทาํ
แผนงานตรงนี ้ 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  พีม่ขีอติดใจเรื่องที่วาเราเปนกรรมการ ในนัน้เขียนวาจะตองมีสวน 
ผลักดันงาน สําเร็จอะไร อยางไร กรรมการสภาก็รูอยู แตคุณเขียนเอาไว คุณมัดใหญเลยนะ คุณไปอาน 
ในรายละเอียด ตอนนี้มนัยงัไมถึงตรงนี้ใชไหม ถงึเวลาตองมาคุยกันอีกทหีนึง่ วาเกณฑการทาํงาน 
คุณดูการทํางานขององคกรในรูปกรรมการทําอยางไร แลวถาคนไมไดเปนประธานแลวทาํอยางไร แตในนั้น 
คุณจะเขียนไวละเอียดเลยวา เวลาวัดความสําเร็จในการเปนกรรมการ คุณมาตีกรอบเอาไวแบบละเอียด
เลย พี่ก็ไมรูวาความเปนจริงมันทาํไดไหม มันผลักดนัตัวไหนใหไปถงึตวัไหน อะไรอยางนี้ ผลักไดไหม 
ตัวกรรมการ ความสาํเร็จ ถามันเปนประธาน มันก็คือ โอ.เค. แตตําแหนงกรรมการเฉยๆ วัดอยางไร  
ใครจะเปนคนวัด ใครจะเปนคนบอกวา โอ.เค. สําเร็จ หรือไมสําเร็จ อะไรอยางนี ้ที่คุณเขียนเอาไวละเอียด
มากเลย คุณมดัหมดเลย พี่ไมรูเพื่อน ๆ ไดอานกนัหมดหรือยัง เพราะตรงนี้มนัเปนทหีลัง แตวาที่เขยีนไว 
คุณมัดยิ่งกวาขาวตมอีก 
  ประธาน  :  เร่ืองกรรมการใชไหม  
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ทกุเรื่องที่คุณเขียนอธิบายความจริงไหม 
  ประธาน  :  อธิบายเรื่องความสําเร็จมนัสาํเร็จพรอมกนั ขออธิบายนิดหนึง่ ที่บอกวา 
ความสาํเร็จกรรมการชุดนี้มนัสําเร็จ ถาเสร็จส้ินมันก็เสร็จพรอมกนัทัง้คณะ ถูกไหมคะ 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ในนั้นมนัเขียน จะตองมาแบงปนกนัดวยระหวางประธาน  
กับอะไรตออะไร วาใครเทาไร 
  ประธาน  :  อันนัน้มนัเปนเรื่องการแบงเงนิ แตวาความสาํเร็จ เมื่อกรรมการชุดนีง้านเสร็จ 
มันเสร็จ ๑๐๐ เปอรเซ็นตดวยกัน ประเด็นนี้ถูกไหมคะ 
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  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ถาเปนอยางนี้ มนัก็คือ โอ.เค. อันนีก้็คือเหมือนเดิม แตในประเด็น 
เมื่อวานไมใชอยางที่ตุกพูด 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ตรงนี้ทานรองฯ พรพิมล ก็ไดย้ําวาจะตองมีหลักฐานดวยวา 
ไดมีสวนในการผลักดันใหโครงการนี้สําเร็จอยางไร เขาจะดูคุณภาพตรงนี ้มันจะตองลงในรายละเอยีด 
มันจะตองมีหลักฐานที่ชี้ชัด 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  แตเมื่อวานไมอยากพูด เหน็วาทานเลขาฯ ไมสบาย  
  ประธาน  :  ถาตรงนี้คําวา งานเสร็จ รอยละ ๑๐๐ ทานกรรมการชิ้นนี้งานเสร็จ ก็ไดเสร็จ 
พรอมกัน แตแบงสัดสวน ประธาน รองประธานกรรมการแบงตางกัน เพื่อเอาไปคิดเงินรางวัล คนละชวงนะ 
  นางสาวศศิเพญ็รัตน พลสนะ  :  คืออยางนี้นะคะ โครงการเขาจะแตงตั้งทานที่ปรึกษา
มารวมดวย สมมุติวาถาไมไดเปนประธาน ก็เปนรองประธาน คําวา เปนรองประธาน น้าํหนักการดาํเนนิงาน 
ใหสําเร็จมีสูง แตถาเปนแคกรรมการ งานกรรมการสําเร็จไป ๑๐๐ เปอรเซ็นต อันนี้เปนเรื่องของ
คณะกรรมการ แตคุณภาพของที่ปรึกษาที่จะประเมินวา ทานไดไปชวยใหตัวชี้วัดทีท่านเปนกรรมการ 
อยูดวย ทานไดแสดงอะไรบางที่จะผลักดนัใหงานคณะกรรมการนี้บรรลุถึงเปาหมายได ทานเขาไปนั่ง 
แคพยักหนาหรือเปลา หรือวาทานไดนาํเสนอประเด็นที่เปนเหตุใหเปนขอมติสรุปได เพราะการอธิบาย
นําเสนอ อยางพี่จกุเสนอพดูอยางนี้เยอะ ๆ มันประเมินไดวามคุีณภาพ ไมใชวามานั่งฟงเฉย ๆ หรือมานัง่
พยักหนา นี่คือคุณภาพของงานของทีป่รึกษา อันนีเ้ลาใหฟง 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  อยาพูดอยางนี้คุณเบิ้ม เพราะเธอเปนคนพูดเองเมื่อวานนี้ แตพี่ 
ข้ีเกียจเถยีงกบัเธอ หลกัการที่ประเมินไปปที่แลวก็ใชหลักนี้ แตที่คุณมาพูดเหมือนมาคิดอะไรขึ้นมาใหม 
แตถาคิดจริง ๆ แลวมันก็ตองเปน สมมุติพีเ่สนอความคิดเห็นที่ประชุมยอมรับ พี่ตองไดคะแนนมากใชไหม 
สตางคพี่ตองไดมากดวยหรอืเปลา มนัก็ตองมาแตกในรายละเอยีด แลวกรรมการม ี๒๐ – ๓๐ คน 
คุณคิดดูมันเปนความลําบาก 
  นางสุภารัตน วสะภาคย  :  ขออนุญาตนิดหนึง่ คือเมื่อสักครูถูกตองนะคะ วาบทบาท 
ของประธาน รองประธาน มนัจะมมีากนิดหนึง่ในกิจกรรมโครงการ แตถาทีป่รึกษาไปเปนเพียงกรรมการ 
แลวที่ปรึกษาไปเปนประธานคณะทํางาน ซึง่มีสวนผลักดนัใหงานชิ้นนัน้ในกรรมชุดนัน้สําเร็จ น้าํหนักของ 
คุณภาพมันกม็าก มิไดหมายความวาเปนกรรมการแลวแคเสนอความเห็นอยางเดียว กรรมการก็อาจจะ 
เปนประธานคณะทํางาน ซึ่งมีบทบาทสงู แลวมีสวนผลักดันใหงานชิ้นนั้นในคณะกรรมการชุดนัน้ 
ประสบความสําเร็จ ตรงนี้คะแนนคุณภาพมนัก็จะสงูตามไปดวย  
  ประธาน  :  โอ.เค. กรอบแคนี้กอน วธิีการคิดคะแนนเราคงตองคุยรายละเอียดตอไป 
แตตรงนี้เขา อ.ก.ร. อันนัน้เปนวิธกีาร ซึ่งจริง ๆ ยังไมตรงกันวธิีการคิดคะแนน  
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  รอยเอก (หญงิ) สุวฒันา เหลืองไตรรัตน  :  ขออนุญาตนะคะ ตรงนี้เราอาจจะมองภาพ 
อะไรไมคอยชัดกัน ทั้งผูที่จัดทําและผูที่ถูกประเมิน คือจะชัดขึ้นถาเราไดเห็นวาปนี้ PA ประเมนิเรา  
จากสิง่ที่เราพยายามเสนอวา เราทําอะไรอยางนีน้ะคะ ดูวาภาพมุมมองที่สะทอนกลับมาเปนอยางไร  
เราอาจจะชัดขึ้น และความกังวลของเพื่อน ๆ อาจจะหายไปก็ได เพราะวาบางครั้งเรามองวาเนื้องาน 
เราดูเหมือนไมคอยมีอะไร แตคนที่มุมมองดูการ Present งานเราอาจจะดีก็ได นาจะไดผล 
  นางบุญรักษา ชมชืน่  :  ขอนิดหนึ่งนะคะ ทานประธานก็ตองคิดนิดหนึ่ง บางคนพูด ๕ เร่ือง 
จํานวน ๕ เร่ืองคุณภาพ แตละคนคิดไมเหมือนกนั โปรดไปดูเลย มันสามารถทําเรื่องงายก็ได เร่ืองยากก็ได 
ใน ๕ เร่ืองคุณไปดูเถอะ เพราะฉะนั้นพี่เหน็ที่มาเขียนในรายละเอียดทีส่งมา พีก่็คิดวามันจะมัดคนเขียน  
เขียนอะไรก็ไมรู มันไมตองถงึขนาดนั้น แตเมื่อวานนี้คือไมอยากพูด เพราะทานเลขาฯ ไมสบาย ก็ไมอยาก
พูดใหมนักระทบกระเทือนใจ อันนี้เรากนัเองก็เลยคยุใหฟง 
  ประธาน  :  แตในเบื้องตนตามนีก้อนนะคะ เดี๋ยววิธรีายละเอียดคงตองคิดกันเยอะ 
พี่แปนมีอะไรไหมคะ เชิญคะ 
  นางวนิดา มาศะวิสุทธิ์  :  คือเผอิญก็เปนคนที่สนใจ เพราะปที่แลวเราทาํแลว เพราะฉะนัน้
ก็เลยพยายามดูวามนัคืออะไร พอดีมีที่ปรึกษา เพราะที่บานอยูวุฒิฯ ก็เลยคุย กพ็อรูเร่ืองบาง จะไมหนกัใจ 
เทาปที่แลวที่ใชบริษัทประเมนิ คราวนีย้ังมทีานรองฯ พรพิมล ทานเปนราชการ เพราะทานรู และถาเราไดส่ือ
กับทานโดยชดัเจนอีกที คิดวาคงไมมปีญหา นาจะคุยกนัได และรายละเอียดก็เขาใจ แลวทานเลขาฯ 
ก็บอกวาจะมอบแลวเกณฑตามเงื่อนไข เพราะฉะนัน้ก็ไมมีอะไรติดใจในจุดนี ้
  ประธาน  :  อันนี้เขา อ.ก.ร. ไปกอน นั่นเปนวิธีใหคะแนนวาบทบาทนีต้องพยกัหนา 
หรือวาทําอะไรนี่อีกทหีนึง่ ทานสทิธิชยัมีความเหน็อยางไรไหม โอ.เค. ตามนี้ไหมคะ ตามนีก้็ โอ.เค.  
เห็นดวยนะคะ สวนวิธีคิดคะแนนอะไรอีกทนีะคะ ถาอยางนัน้ขออนุญาตปดประชุม ขอบคุณทุกทานคะ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๓๕ นาฬกิา 
 

กลุมงานชวเลข ๒ 
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